



กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร. 0-7428-2106 , 0-7428-2109 , 0-7428-2115

Email. [cc-training@group.psu.ac.th](mailto:cc-training@group.psu.ac.th)

Website: <http://ac-service.cc.psu.ac.th>

---

## การเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย LnwShop

---

### คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์เป็นที่นิยมและมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ฉะนั้นการมีเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการได้ในต้นทุนที่ต่ำ อีกทั้งยังสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลา LnwShop เป็นเว็บให้บริการร้านค้าออนไลน์ฟรี ที่มีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ที่ครบครัน ทันสมัย ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด มีระบบหลังร้านสำหรับจัดการสินค้า มีเครื่องมือสำหรับตกแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจ รวมถึงมีเครื่องมือช่วยให้ค้นหาเจอในลำดับดี ๆ ในเว็บไซต์ Google (SEO)

### คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows และการใช้งานโปรแกรมสำหรับท่องอินเทอร์เน็ต (Web Browser)

### หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่มีสินค้าอยู่แล้วและต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ฟรี
- ผู้ที่ยังไม่มีสินค้าแต่ต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดร้านค้าบนเว็บ
- ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 2 วัน ( 12 ชั่วโมง)

## หัวข้อการฝึกอบรม

**แนะนำบริการร้านค้าออนไลน์** แนะนำภาพรวมเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ สิ่งที่ควรรู้ก่อนพัฒนาเว็บไซต์ บริการร้านค้าออนไลน์ การสมัครใช้บริการร้านค้าออนไลน์ฟรี

**การเตรียมเนื้อหา/สินค้า** การเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ การแก้ไขภาพเบื้องต้น การเตรียมภาพสินค้า และภาพประกอบสำหรับเว็บไซต์

**เริ่มต้นใช้งานและจัดการเว็บร้านค้าออนไลน์** รู้จักกับระบบหน้าร้านและหลังร้าน การจัดการร้านค้าออนไลน์ การเพิ่มข้อมูลทั่วไปและข่าวสารของร้าน การเพิ่มและจัดการสินค้า วิธีการสั่งซื้อ ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า การตกแต่งร้านค้าให้สวยงาม

**การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า** การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำเว็บให้เป็นที่รู้จักและติดอันดับดี ๆ ในการค้นหาด้วย Google (SEO)

COMPUTER CENTER  
ISO 9001: 2008 CERTIFIED